



ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ... สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย และสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ." โดยมี กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ผู้แทนสภาอาจารย์ และผู้แทนองค์การนักศึกษา ร่วมเสวนา พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมยูเพลส



ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ จัดการประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "พลิกโฉมการทำงานในยุคดิจิทัล : โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาระบบงาน" ให้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และในโอกาสนี้ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์



คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน" กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมกว่า 50 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวรสพงษ์ สุริยภักดิ์



ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "AI for All: การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน" รุ่นที่ 1 ให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสนใจสมัครเข้ารับการอบรม 407 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้งาน AI อย่างสร้างสรรค์ และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ AI ที่สนุกสนานและเหมาะสมกับทุกวัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรมยูเพลส



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รอบมหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567 "โหมศรัทธาขมาหน้า" จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่พื่อนรำ การประกวดนางนพมาศ ส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การประกวดกระทง การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน การออกซุ้มกิจกรรมสโมสรมักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้า มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ลานสันตนาภรณ์พื้นที่ 70 ไร่



สโมสรมักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสามัญ ครั้งที่ 3 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์ ได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้ง 20 สถาบันทั่วประเทศด้วยความอบอุ่น ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะเกษตรศาสตร์